

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวราศี สกุลพานิช เป็นคนไร้ความสามารถ
และอยู่ในความอนุบาลของ นางนภาศรันย์ สกุลพานิช

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๙๕/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๕๖/๒๕๖๗

ด้วย นางนภาศรันย์ สกุลพานิช ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวราศี สกุลพานิช เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ทางใต้สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นหลานของ นางสาวราศี สกุลพานิช และเป็นบุตรของร้อยโท สุกรี สกุลพานิช กับพันจ่าอากาศ หรือ นางวันนี สกุลพานิช ร้อยโท สุกรี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวราศี โดยเป็นบุตรของนายบุญและนางพร ซึ่งเสียชีวิตแล้ว พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมี ๔ คน คือ นางสาวราศี, พันตำรวจเอก (พิเศษ) สง่า สกุลพานิช, ร้อยโท สุกรี และนายมนตรี สกุลพานิช นางสาวราศีไม่มีสามีและบุตร นางสาวราศีพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๒๕๓ ถนนพระยาพยุภพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันนางสาวราศี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ลุกเดินไม่ได้ รับประทานอาหารทางสายยาง ขับถ่ายทางผ้าอ้อม ใส่สายออกซิเจน ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ แพทย์ผู้ทำการรักษาลงความเห็นว่า เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ ค่อย ๆ เสื่อมลงตามกาลเวลา และไม่สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง ผู้ร้องเป็นผู้อุปการะดูแลและพานางสาวราศีไปรักษาพยาบาล และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวราศี สกุลพานิช เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง โดยพี่น้องร่วมบิดามารดาของนางสาวราศีให้ความยินยอม เห็นว่า นางสาวราศี สกุลพานิช ไม่สามารถทำนิติกรรม ไม่สามารถประกอบกิจการงานหรือประกอบกิจส่วนตัวได้ด้วยตนเอง นอนติดเตียง แพทย์ทำการรักษาลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต กรณีมีเหตุที่จะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เมื่อผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนางสาวราศี ทั้งไม่มีผู้คัดค้าน และผู้ร้องได้รับความยินยอมจากพี่น้องร่วมบิดามารดาของนางสาวราศีทุกคน จึงเห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนางสาวราศี

จึงมีคำสั่งให้ นางสาวราศี สกุลพานิช เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของ นางนภาศรัณย์ สกุลพานิช ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป คดีไม่มีอุทธรณ์และถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วริน อัครวัฒน์

ผู้พิพากษา